



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ ๑๒๓๔

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครว่า สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ มีนโยบายการดำเนินงาน Digital Health Transformation เพื่อพัฒนาระบบการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อให้เข้าถึงบริการ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ผู้พิการเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยการขับเคลื่อนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงได้นำระบบ Digital มาพัฒนาการดูแลคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล) โดยเน้นเรื่องการเชื่อมประสานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ในการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ประเด็นการพัฒนา คือการรับรองความพิการในโรงพยาบาล ด้วยข้อมูล Digital ของโรงพยาบาล แล้วส่งข้อมูลผ่าน Web Application R&NDS :NAWANG Model ไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนออกบัตรคนพิการ จากนั้นส่งข้อมูลไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ มีการส่งข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูผู้พิการโดยลดระยะเวลาในการดำเนินการ จาก ๓-๕ วันใน ๓ หน่วยงานเป็นดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จใน ๒-๓ ชั่วโมง ที่โรงพยาบาล

ในการนี้สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งผู้รับผิดชอบงาน ICT ผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการประชุม Zoom Meeting ID: ๙๒๒ ๑๗๕๓ ๖๒๕๗ Passcode:๓๕๑๗๐๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อเตรียมติดตั้งโปรแกรมการดูแลระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนคร ขอให้พิจารณา
ดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

24 Wr. 65

- ฝ่าย บท.
- กง.กฎหมายฯ
- กง.มาตรฐาน
- กง.การเงินฯ
- กง.ส่งเสริมฯ



สถจ.สน.
 เลขที่รับ..... 10641
 วันที่ 24 พย 2565
 เวลา 10.18 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

ที่ สน ๐๐๓๓.๐๑๔/๓๕๖

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสกลนคร
 3338 วันที่ 24 Wr. 65

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Zoom การพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล)
 ภายใต้แผนการพัฒนาคูณภาพชีวิตคนพิการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ R๘-หมอพริ้อม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ มีนโยบายการดำเนินงาน Digital Health Transformation เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงต้องการพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อให้เข้าถึงบริการ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ผู้พิการเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยการขับเคลื่อนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงได้นำระบบ Digital มาพัฒนาการดูแลคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล) โดยเน้นเรื่องการเชื่อมประสานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ในการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ประเด็นการพัฒนา คือการรับรองความพิการในโรงพยาบาล ด้วยข้อมูล Digital ของโรงพยาบาล แล้วส่งข้อมูลผ่าน Web Application R๘:NDS :NAWANG Model ไปที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนออกบัตรคนพิการ จากนั้นส่งข้อมูลไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ มีการส่งข้อมูลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูผู้พิการโดยลดระยะเวลาในการดำเนินการ จาก ๓-๕ วันใน ๓ หน่วยงานเป็นดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จใน ๒-๓ ชั่วโมง ที่โรงพยาบาล

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบงาน ICT ผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อปท.ทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังการประชุม Zoom Meeting ID: ๘๒๒ ๑๗๕๓ ๖๒๕๗ Passcode: ๓๕๑๗๐๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อเตรียมติดตั้งโปรแกรมการดูแลระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (นาวังโมเดล)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โทร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๓๐๑, ๑๓๐๒

(นายธราพงษ์ กัปโก)

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



กำหนดการ

อบรมการใช้งานโปรแกรมรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จ

ผ่านระบบ Web Application R๘:NDS : NAWANG Model

ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM รหัส Meeting ID : ๙๒๒ ๑๗๕๓ ๖๒๕๗ Passcode: ๓๕๑๗๐๔

ขอให้ทุกหน่วยงานระบุชื่อหน่วยงานเพื่อเข้าระบบ หน่วยงานละ ๑ ยูสเซอร์เวลา๑๓.๐๐น

เวลา	กิจกรรม
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.	ลงทะเบียนผ่าน QR code ทดสอบระบบ
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.	กล่าวนโยบาย โดยนพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ความเป็นมา โดยพญ.ยุพพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางัว เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.	แนะนำการโปรแกรมและกระบวนการทำงานของโปรแกรมการรับรองความพิการ แบบเบ็ดเสร็จ (R๘:NDS : NAWANG Model) โดย นายทรงเดช โภคสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายครรชิต พินิจมนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายดิเรก พูนเพิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แนะนำการออกเอกสารรับรองความพิการในระบบ HosXp R๘-หมอพร้อม (HosXp V๔) และการสร้าง code โดย นางสาวพิมพ์ลัญฐ์ ขนาวิวัฒน์ธน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นายพีระศักดิ์ คำภีระ เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบข้อมูลผ่านระบบ R๘:NDS : NAWANG Model การยื่นจดทะเบียนคนพิการผ่าน R๘:NDS : NAWANG Model การจ่ายเบี้ยความพิการ เชื่อมต่อข้อมูลบริการใช้งานผ่านระบบ R๘:NDS และ กระบวนการสุดท้ายของการจัดการส่วนท้องถิ่น โดย นางสาวมารีสา สีแสง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ชักถาม
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	กล่าวสรุปโดยแพทย์หญิง กัญญาภัค ศีลารักษ์ ผอ.รพพระอาจารย์ฝัน อจาโร (Project manager)



คู่มือ/เอกสารประชาสัมพันธ์ R๘:NDS

ลงทะเบียนอบรม R๘:NDS

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”